

'ซีออยล์' ยัน รถใหม่ในโรง. ไม่กระทบ

โพสต์ทูเดย์ - ซีออยล์เร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกทุกภายในโรงงานของบริษัทย่อย และประเมินค่าเสียหายพร้อมรับผิดชอบ ยันไม่กระทบ

น.ส.นิรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีออยล์ (SEOIL) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ในพื้นที่ของบริษัท ซีออยล์ปิโตรเคมีคอล (SOC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ ปิโตรเคมีคอล สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยเพลิงไหม้เกิดบริเวณจุดรับจ่ายน้ำมันและไม่ได้ลุกลามไปยังอาคารผลิตหรือพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัท ซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ได้ควบคุมพื้นที่เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้อยู่ในระหว่างการสอบสวนและประเมินความเสียหาย โดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตสารตัวทำละลาย

หรือโซลเวนต์

ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการดูแลและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมด ในเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ใกล้เคียงได้นำส่งไปยังโรงพยาบาล

ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้บริษัท ซีออยล์ปิโตรเคมีคอล หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ด้านบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทำประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากเหตุอัคคีภัยต่อทรัพย์สินและบุคคลที่สาม ในวงเงินประกัน 575 ล้านบาท คาดว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ ราคาหุ้น SEOIL ปิดที่ 2.62 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือลดลง 0.76%

สำหรับไตรมาส 3 ที่ผ่านมา SEOIL ขาดทุนสุทธิ 23.60 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 16.43 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ของการขายและบริการ 995.19 ล้านบาท ลดลง 6.16% เกิดจากรายได้ของการจำหน่ายน้ำมันทางทะเลจากลูกค้าในกลุ่มต่างประเทศภายในประเทศที่ลดลง และรายได้ค่าบริการจากธุรกิจ Catering & Supply Management ที่ลดลงเนื่องจากหมดสัญญาให้บริการและรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด ที่ 8.14 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 11.96% ■